
 

 

 
 
Cronfa Ymddiriedolaeth Plant 
Cael eich arian 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan 
Lywodraeth Cymru. Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o 
‘Cronfa Ymddiriedolaeth Plant. 
 
Tachwedd 2022 

Hawdd ei Ddeall 



Tudalen 2 
 

Sut i gael eich arian 
 

 

Ydych chi wedi cael eich geni rhwng 1 
Medi 2002 a 2 Ionawr 2011? 

 

 

 

Os felly, efallai bod gennych chi Gronfa 
Ymddiriedolaeth Pant yn eich enw. Cyfrif 
cynilion ydy hyn i blant wrth iddyn nhw dyfu 
i fyny. 

 

 

 

Os ydych chi yn 16 oed neu drosodd, 
rydych chi’n gallu penderfynu lle mae’r 
arian yma yn cael ei fuddsoddi. 

 

 

Buddsoddi ydy rhoi arian yn rhywbeth i 
geisio gwneud rhagor o arian. Er 
enghraifft, cynilion, stociau a 
chyfranddaliadau. 
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Os ydych chi yn 18 oed neu drosodd, 
rydych chi’n gallu cael gafael ar yr arian. 

 

 

 

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa 
Ymddiriedolaeth Plant yn y wefan yma: Do 
You Have Money Hiding In a Child Trust 
Fund? - Home - Meic (meiccymru.org) 

 

 

 

Ac rydych chi’n gallu cael help ar y wefan 
yma: Missing Money - Lost Child Trust Fund - 
helping 16 & 17 year-olds find their account 
(sharefound.org) 

 

 

 

I ddarganfod eich Cronfa Ymddiriedolaeth 
Plant fe fyddwch chi angen eich Rhif 
Yswiriant Cenedlaethol. 

 

https://www.meiccymru.org/do-you-have-money-hiding-in-a-child-trust-fund/
https://www.meiccymru.org/do-you-have-money-hiding-in-a-child-trust-fund/
https://www.meiccymru.org/do-you-have-money-hiding-in-a-child-trust-fund/
https://findctf.sharefound.org/
https://findctf.sharefound.org/
https://findctf.sharefound.org/
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Os ydych chi angen help i ddarganfod hyn 
mae’r Meic yma yn gallu helpu. 

 

 

Maen nhw’n gallu helpu hefyd os ydych 
chi’n poeni bydd rhywun efallai yn gofyn 
am arian o’ch Cronfa Ymddiriedolaeth 
Plant. 

 

 

Ffôn: 080880 23456 

 

Testun: 84001 

 

Negesuon Gwib: 
https://www.meiccymru.org/chat-with-us/ 

 

 

Mae Meic ar agor o 8:00 yn y bore tan 
hanner nos. 7 diwrnod yr wythnos. 

 

 

Mae Meic am ddim i’w ddefnyddio. Ac yn 
gyfrinachol. 

https://www.meiccymru.org/chat-with-us/
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